



14. รายการระหว่างกัน

14.1 สรุปความสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์	ณ 25 เม.ย. 57 คุณประเสริฐ ภรรยา บุตร และธิดา ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 80 ของทุนชำระแล้ว และคุณประเสริฐดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการในบริษัท
นางสาวกาญจนา ริมพิณชยกิจ	ณ 25 เม.ย. 57 คุณกาญจนา สามี บุตร และธิดา ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 80 ของทุนชำระแล้ว และคุณประเสริฐดำรงตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการในบริษัท
บริษัท มิดเดิลจี จำกัด	ในอดีตคุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ และคุณสุภากร ตริวีรานูวัฒน์ ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว และคุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 19 มีนาคม 2556 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้ง 2 รายได้ขายหุ้นในมิดเดิลจีให้แก่บุคคลภายนอกทั้งหมด และลาออกจากการเป็นกรรมการของมิดเดิลจีแล้ว
บริษัท วงวิจิตร ปีโตรเลียม	ในอดีต คุณประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 นายประเสริฐได้ขายหุ้นในวงวิจิตรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของวงวิจิตรทั้งหมดแล้ว
บริษัท แพรกษา จำกัด	ในอดีต คุณประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ และคุณกาญจนา ริมพิณชยกิจ ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 36.46 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว และนายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 26 มกราคม 2556 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้ง 2 รายได้ขายหุ้นในแพรกษาให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของแพรกษาทั้งหมดแล้ว และลาออกจากการเป็นกรรมการของแพรกษาแล้ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรา	คุณประสิทธิ์ ตริวีรานูวัฒน์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นพี่ชายของคุณประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญยั่งยืน	
บริษัท ปราณีปีโตรเลียม จำกัด	
บริษัท เอส วี พี ปีโตรเลียม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	คุณประภัสร์ ตริวีรานูวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เป็นน้องชายของคุณประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท
บริษัท เอส วี พี สามพราน ปีโตรเลียม จำกัด	
บริษัท เอส วี พี กัลปพฤกษ์	
ปีโตรเลียม จำกัด	



14.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ประเภทของรายการ	บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	รายละเอียดของรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. รายได้จากกา จำหน่ายแก๊ส	มิตเดิลจี วังวิจิตร บีโตรเลียม วีรา เอส วี พี สามพราน บีโตรเลียม เอส วีพี บีโตรเลียม อินเตอร์เนชั่น แนล ปราณี บีโตรเลียม	TG จำหน่ายก๊าซ LPG ให้กับบุคคลที่ มีความเกี่ยวข้องดังกล่าว	19.06 13.56 8.63 1.30 3.42 6.18	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้าตามปกติ โดยราคา จำหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ค่าน้ำก๊าซและค่าขนส่ง โดย ค่าน้ำก๊าซเป็นราคาเดียวกับที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น และ ค่าขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนดไว้ตามระยะทางกับ ลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้า กับลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และม ีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
2. รายได้ค่าขนส่ง	วีรา	GG ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ให้กับ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังกล่าว	0.38	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้าตามปกติค่าขนส่ง เป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนดไว้ตามระยะทางกับลูกค้าทุก ราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้า รายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และม ีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
3. รายได้ค่าสินค้า และบริการ	มิตเดิลจี	TT ขายอะไหล่อุปกรณ์ระบบแก๊ส ให้ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องดังกล่าว	0.16	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้าตามปกติ ราคาขาย อะไหล่อุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส เป็นไปตามอัตราที่บริษัท กำหนดไว้กับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่ แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และม ีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
	วังวิจิตร บีโตรเลียม วีรา เอส วีพี บีโตรเลียม อินเตอร์เนชั่น แนล ปราณี บีโตรเลียม	RE ให้บริการตรวจสอบระบบความ ปลอดภัยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังกล่าว	0.0050 0.0055 0.0080 0.0055	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้าตามปกติ ค่าบริการ ตรวจสอบ เป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนดไว้กับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และม ีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
4. รายได้อื่น	เอส วี พี บีโตรเลียม อินเตอร์เนชั่นแนล	TG ให้บริการอบรมพนักงานบรรจุ แก๊ส ให้แก่บริษัทดังกล่าว	0.0030	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้าตามปกติ เป็นไป ตามอัตราที่บริษัทให้บริการลูกค้ารายอื่น และมีเงื่อนไขทาง การค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และม ีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
5. การซื้อสินค้า	วีรา	กลุ่มบริษัท มีการซื้อเชื้อเพลิงจาก สถานีบริการดังกล่าว โดยเฉพาะใน ส่วนของ GG ซึ่งเป็นการเติม เชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการขนส่ง เนื่องจากในอดีตจนถึง 15 ก.ค. 2556 กลุ่มบริษัททำการเช่าสถานี บริการของหจก.ดังกล่าวเป็นพื้นที่ จอดรถของ GG โดยรายละเอียดการ		การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำการค้าตามปกติ การซื้อ เชื้อเพลิงดังกล่าว เป็นราคาเดียวกับที่หจก.ดังกล่าวจำหน่าย ให้แก่ลูกค้ารายอื่น และเป็นราคาหจก.ดังกล่าวจำหน่ายแก่ ลูกค้าทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และม ีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและ เหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ



ประเภทของรายการ	บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	รายละเอียดของรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ชื่อเชื้อเพลิงของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นดังนี้ TG GG TT RE	0.0228 12.2174 0.1905 0.6708	
6. ค่าเช่า	วีวา	GGทำการเช่าพื้นที่สถานีบริการก๊าซของบริษัทดังกล่าวเพื่อเป็นที่ในการจอดรถก๊าซ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ 15 ก.ค. 56 GG ได้ทำการเช่าพื้นที่จากเจ้าของที่ดินโดยตรง	0.14	ปัจจุบันบริษัททำการเช่าตรงจากเจ้าของที่ดินในอัตราค่าเช่าเดียวกับที่เคยเช่าจากสถานบริการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามการค้าตามปกติ
7. ลูกหนี้การค้า	มิดเดิลจี วังจิตร์ บีโตร์เลียม ปราณี บีโตร์เลียม มิดเดิลจี วีวา	TG TG TG TT GG RE	0.56 0.73 0.31 0.04 0.06 0.005	การทำรายการดังกล่าวถือเป็นการการค้าตามปกติ โดยสถานีบริการดังกล่าวได้รับเครดิตทอมเป็นระยะเวลา 7-10 วันเท่ากับลูกค้ารายอื่นของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ
8. เงินกู้ยืม	ครอบครัว ตริวีรานูวัฒน์	TT ต้นงวด จ่ายคืนระหว่างงวด ปลายงวด RE ต้นงวด จ่ายคืนระหว่างงวด ปลายงวด	28.50 (16.00) (12.00) - 3.72 (3.72) -	ในอดีต TT และ RE มีการกู้ยืมเงินจากกรรมการของบริษัทเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีได้มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว และเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเกิดขึ้นได้สำหรับบริษัทจำกัดทั่วไป และมีได้ทำให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์

14.3 นโยบายและการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาสและจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน



- รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวและจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงิน เพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งอันเนื่องมาจากกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด ในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าว กรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นจะไม่มีอำนาจออกเสียงในการอนุมัติให้ทำรายการ และจะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท